

Buhay na pinagdaanan ni

F. BURGOS, MARIANO GOMEZ,

JACINTO ZAMORA

AT NANG

CAPITAN FABRICIO NA ARA NI ADRIA

AT APAT NA E. TUGIANG NA TRONG TUMAY
SA CABAATUAN NA MACALABAN

NANG

KRAY MARIANO RIVAS

NA NAG-DUNA SA CABAATUAN

ANG AUTOR NITO SI

EULOGIO JULIAN TINDIANA

MANILA

IMPRESA LA DEMOCRACIA

Villalobos num. 37

1900

Puno nang salita
NO MGA
BUHAY NA PINAGDAANAN
NA MASARAP NA SALITA.

Manga ngingitina ang buco sa tangay
at capaysapaang bungang inaanay
nguni at hindi rin mageahusay-husay
sa manga catuiran na ibinibigay.

Sapagca,t, hindi rin bilang na maampat
ang labo sa linao na bumabagabag
nasoc sa isip co acc,i, bumalangas
niong nga buhay libangan marapat.

Doon nga nangaling sa Cabanatuan
ang pinag-ughay cong buhay na mainam
sarana sa hayop at mga halaman
iquinabubuhay ng manga mamayan.

Na sa bayang yaon na may mag-asawa
na mag casing ibig naca aya-aya
Patricio ang ngalan sa lalaqui bacia
ang babae naman tauag ay Mecaria.

Mag asawang ito may dalagang anac
asal na mahichin Adela ang tauag
ano pa,t maraming binatang nanaquat
nanagsisi ligao magagandang bicas.

Uala at uala rin ualang nangyayari
ang bulang lunigao na cahit magsilbe
lalo,t dudulutan sa gauang pagcasi
itong si Adela,i, malaqui ang tangui.

Ang lahat ng yaon sandaling lisanin,
na ang salitin co ang binatang anim
nguni yaong apat may dunong na angquin
na nagsipag-aral sa yaman nagising.

Anim na nasabit piling magcatoto
sa bayan din yaon doon naging tao
datapus,t, ang unang pinaca pang ulo
inaaliansunod itong si Maximo.

Pedro at Macario at saca si Luis Juan at Franciscong mga tagabuquid ang anim na ito na aqing binanguit magcacabigan parang magcapatid.

Dius,i, tadhana na ng poong may capat taglay nitong taong naguing capalaran nasa cay Maximo ay nabalitaan yong cay Adelang nga cagandahan.

Gumayac na siya ng magandang bihis na pinacabusay ang ayos at tindig saca ng matapus tinungo ang nais ang sa cay Adelang bahay ang pinanhic.

Ng maquita siya ng mga magulang nitong si Adela na inalalayan itong si Maximo at pinagsabihan siya,i, pinaupo sa handang luclucan.

Nang na ayos na itong si Maximo dalaga,i nangusap ang ulca,i, ganito baquit anong bagay nacarating dito ang tangi sa dangal Adela,i, dinguin mo.

Pucod sa balita na acuin tinangap sa tao ang dahil sa saganang dilag nacarating dito walang ibang hangad cun di sintahin ca ng pagsintang tapat.

Tugon ni Adela baca na memali ang camahalan mo dapat na mag-uari cung saganag acuin hindi ma-aari lungoy na pagsinta sa iba igauni.

Ma dito sa bayan ay marami naman dalagang gaya cong mga mainam unica ni Maximo na cung ayao ca man sa acuin di dapat na pagtulacan.

Hindi sa pagtulac tugon ni Adela pagca,t ang pagsinta,i, hindi rin papara babaeng ninibig na sa gaya nila cung minsan malagac sa pangungulila.

Tunay ang sabi mo di o sinasalang nguni,t pagnasdan mo naman ang caharap sa ayos ng tao mapagtatalastas quillos ng magaling o may osiac.

Ipinarito co,i, isang panunuyo
sa iyo ang pag-ibig walang halong biro
Maximo con gayon itong aking puso
na sa pagsinta mo ay isinusuco.

Cungayon Adela naman ay cailan
ang aking pag-ibig sa iyo,i, aasahan
tugon ang causap nga ilang buan
macaraan lamang ang pista ng bayan.

Dica ni Maximo ay nanayag aco
Adela,i, nasaan ang pagca totoo
tugon ng causap langit ang saesi co
buhay co,i, mauala con aco,i, maglilo.

Adela cung gayon aco ay paalam
santabayanan ang arao mong tipan
tugon ng causap icao ay samshan
ng Dios na amang macapangyarihan.

Maximo,i, umalis tuloy sa canila
Adela,i, nagalac sa madlang ligaya
bala namang malay ang ama at ina
pagcacaibigan ng sintang dalawa.

Ano pa,t, ang arao sa guinayon-gayon
lumalacod naman bilang ng panahon
lugod ng magulang ay walang caucol
dito cay Adelang loob nahinahan.

Caya nga sa tua na walang capara
ng inang nag-ivi sa anac na sinta
guinaba ng ama caniyang pinagpista
ang bunsung nasabi sapagca,t, may caya.

Caarauang pista ni Adelang hirang
itong si Maximo nama,i, walang malay
cacarin haghanda ng catanghalian
ang limang amigo,i, pinag-anyayahan.

Di iba,t, si Pedro Luis at Macario
na casama nilang nasoc ng collegio
si Juan at saca yaong si Francisco
guising man sa hirap magandang catoto.

Pagca,t, pinasundo dumating ding lahat
ang mga amigo niang hinanagad
ng naroroon na ay itinalatag
ang mga cacarin handang masasarap.

Nang na-aayos na, i, Maximo, i, nagturing sa mga catoto na do, i, piniguing nagtindig na lahat sumama sa akin ang handang cacarin ay atin dulogdin.

Dito sa anyaya na magandang hangag nitong si Maximo, i, nag si upong lahat pagcain matapus nagtindig na lahat ang magcacasama pumasoc ng salas.

Nang nalilicmo na itong si Maximo pagdaca, i, nangusap sa tanang catoto Pedrong guinigulio Luis at Macario Juan at Francisco ay paqingan aco.

Itong ating ayos pagcalagay ngayon alin ang catulañ si Pedro, i, tumugon cauangqui ay pulong niyong marurunong ibigay ang dapat na sa nagtatanong.

Tunay ang sinabi ani Luis naman ang gahol na isip ng maliuanagan tugon ni Macario iyon ay catuiran ibigay ang dapat ng di pagtalunan.

Ani naman iyong ang matuid ang tanang sinabi ng catotong ibig sa labo at linac macapaglilinis magpuno sa culang na di naglalabis.

Si Francisco naman ang siyang sumagot ang tuong marunong ay nacalulugod cang sacasacaling salita, i, cumapos sa tayog ng isip nacapamunulos.

Sa catuiran nitong limang nagsalita ang sa cay Maximong isip ay humanga at saca tumanong dahilan sa tua ang tanang catoto ito ang unica.

Luis at Macario magsabi ang tapat sa pinaglamayan ng pagal at puyat pag-aaral nila, i, anong naguing palad na quinatutuhan Macario, i, nangusap.

Linoob ng langit at poong may capal narani rin naman acong natutuhan aco, i, gayon din cay Luis na tinuran na mabilang aco sa tanang colegial.

Ang sa cay Maximo naman itinanong sa pinag-aralan saan naogahantong ang sagot ni Luis ay dalawang taon sa quintos na hanga sa naging panahon.

At icao Macario uica ni Maximo anong dunong naman ang napagsapit no para rin ni Luis na sa quintos aco sa taon papasoc aco, i, filosofo.

Pedro cong catoto ano ang nasapit sa pinag-aralan aco, i, na sa leyes salamat cun gayon cay Maximong sulit ay ang dinating co Bachiller de Artes.

Francisco, i, sumagot mga caibigan ang natutuhan co, i, isang cabastosan madlang mga hayop ina-alagaan at ang catauang co, i, palagui sa parang.

Ani Juan naman mga ini-ibig ang natutuhan co, i, pagca pangit-pangit magpunla ng tanim na sa mga buquid catauan palagui sa lamig at init.

Uica ni Maximo Juan o Francisco cabuhayan nila ay dinaramdas co sagot ng dalawa ay ualang peligro cami na sa fraile na basagulero.

Paquibalitaan sa una na, t, ngayon na ang nagbuquid at ang mga Pastor cun may binabariil dapua, t, sa maruhong daming binibitay at itinatapon.

Di lihim at hayag at talastas nila na ang marurunong sibol Filipinas Burgos at ang Gomez saca ang isa pa na taga Pandacan Jacinto Zamora.

Ito, i, mga paring hayag na clerigo si Burgos ang siyang pinagca-pang-ulo ano pa, t, sa tuing mag-aargumento ay ualang magawa tanang religioso.

Sapagca, t, sa frailong laguing hinahangad sila ang mag cura sa boong Filipinas na ang padre Burgos a-ayao pumayag hangang sa España dumating ang usap.

Matuid na lahat ang hingi ni Burgos
ang fraile hindi dapat maghimasok
sa paguiguing Cura at wala sa utos
dabilan sa ito,i, lupa ng tagalog.

Cung nagpupumilit ang sino ma,t, alin
na ibig nag Cura magdaan sa examen
sa gayong sinabi hindi nag si amin
itong mga fraile salita,i, nati guil.

Sa walang magawa itong mga fraile
doon sa catuiran mga sinasabi
pinag-isip nila cun among mabuti
sa buhay ni Burgos sa icapuputi.

Sinapacat nila iyong isang uldog
na ang pananamit umayos cay Burgos
tanaog mga bilin ng maisalooob
tumaid ng Tanguay ang may budhing hayop.

Ang numero dos unang quincosap
saca ang Marinong tagalog na lahat
at ang Artillero na may canong ingat
na Francisco Saldua sa gayo,i, pumayag.

Ang vice ng lilong tumaled cay Burgos
sa Maynila aco,i, punong sinusunod
cung marinig nilang doong ay may putoc
cayong lahat dito naman magsiquilos.

Ng panahon yaon ay nangyari dito
na ipinagpi ta Virgen de Loreto
sa putoc at ugong bomba ng castillo
ang bayan ng Tanguay siyang pagcagulo.

Ang gulong nangyari sa mabalitaan
nitong si Izquierdong hayag na General
sumacay sa vapor at ang pinaronan
ang Tanguay at saca quinubcob ang bayan.

Maraming marino ang na palamara
na mga tagalog na artillero pa
ang binuhay lamang bilang na natiré
itong sargento na Francisco Saldua.

At ito,i, siya na quinunang tanong
ng bunying General Izquierdong hahatol

cay Francisco Saldua namang itinugon
si padre Burgos po ang ulo at autor.

Siya, t, ualang iba ang pinanggalingan
ng gulong nangyari at pinagbuhatan
ito, i, sa matanto ng bunying General
sa giliit ay umui na sa Malacañang.

Magmula na niyong hindi ra na auat
itong mga fraile sa limacad lacad
do on sa Palacio sila, i, nanaquiast
sa bunying General naquiquipa- usap.

Ang iguiniquit nila, i, ualang iba
si Burgos General ang ulo ng sala
si Mariano Gomez iyong icalaya
icatio ang curang Jacinto Zamora.

Na yang tatlong ito siyang naguing autor
sa gulong nangyari maraming unayon
na cung hindi mo po na ipapuputol
ang lahat ng ito, i, usbo, t, usbong.

Cundi mo gayonin ang sanga, i, cacalat
at ang mga dahon ay manamambulat
ito ang susundin niyong mga bulag
na piqit na isip at mga didilat.

Ipabitay mo po itong tatlong Pari
na ang masasama, i, ng hindi lumagui
cung mabuhay ito lalong mabubunyi
ang catagalugan quiquilanling hari.

At ang icalawa ang may mga pilas
na nagsi pag-aral cung tauagin pantas
ipadalang lahat sila sa Marianas
at ng mapayapa itong Filipinas.

Fraile sino-sino uica ng General
yong marurunong ng imong tipuran
ang tugon ng lahat ng iyong malaman
aming sasabihin sampo ng pangalan.

Si Parde ang una saca si Regidor
ang Gervasio Sanchez Mauricio de Leon
ito, i, paraparang mga marurunong
na ualang marapat con di ipatapon.

Ang taga Pandacan naman ay isama
na si Padre Justo at Curang dalawa
na sa Santa Cruz sa Quiapo ang isa
Agusting Mendoza at Jose de Cueva.

Na ang Pio Paza Balbino Mauricio
ang Bartolo Serra at ni Paraiso
na ang taga Tanguay ay isama dito
yaon contratista Maximo Inocencio.

Tugon ng General na sa itatapon
alinsunod aco sa lahat ng iyon
nasa bibitain hindi na uucol
na cung hindi muna eunan ng tanong.

Caya, t, ang guinawa ng macacapilla
itong tatlong pari at Francisco Saldúa
na ang Ayudante na doo, i, pumunta
tinanong na pilit cung tunay na sala.

Ang sagot ni Burgos cung ibig mabatid
doon sa Espana aco, i, ipahatid
sa Reinang Jaquila ay ipalilirip
ang tanang nangyari General na galit.

Caya nga, t, sa gayong mga isinagot
nitong mga Pari General na poot
saka dalidaling hatol ay nanaag
binitay ang tatlo na huli si Burgos.

Pagcat di ma-amin ng sariling isip
nitong Padre Burgos sa mapagsasapit
sa handang bitayan uupu, t, titindig
doon sa nangyari Jesuita, i, lumapit.

Siang cumausap ng uicang malambot
Burgos umayon ca sa hatol sumunod
sa ngalan justicia huag tumalico
na ang asahan mo calooban ng Dios.

!Ang sagot ni Burgos sa mga Jesuita
ualang malay aco sa nagawang sala,
na inahihiyao nguni, t, ang justicia
sinunod ang hatol binitay din sia.

Gaya, t, ang hatol co mga ini-irog
tanang carunungan ilayo sa loob
ang mga pangalan nila ay cung mabantog
ang capahamagan ang cabuntot-buntot.

Apat na nag-áral natiguil ang isip
dito sa dalawang nag bigay matuid
uica ni Maximo, i, sila ay tumahimic
na alinsunurin itong pamamanhic.

Masahapong ito ang ibig co sama
tayo bagang anim mag laro ng sipa
ang sagot ni Padre aco ay talina
sa ninamis mo catoto'cong sinta.

Aco ay gayondin uica ni Macario
ani Luis namay sumusunod aco
lihig ang acla tugon ni Francisco
sumagot si Juan Maximo dinguin mo.

Caaruan ito dapat ipag saya
natin tagarito na magcacasama
usalng malay cayo ngayon ay pinista
ang bonying dalagang butihing adela.

Maximo di lihig ito ay novia mo
catampatan naman sila,i, mag sidalo
ani Pedro naman o mga catoto
sa ibinalita anong sagot ninyo.

Ang tugon Luis tayo,i, maggagdale
ng kajo at saca banduria,t, biguela
uica ni Macario aco ay quiquita
na macacasama nabuting cantora.

Si Francisco naman ang siang nangusap
aco,i, huag nilang isama sa lacaó
baquit cayo gayon ang tugon ng apat
sumagot si Juan camí mahihirap.

Uica ni Maximo di cayo maghihis
sumama sa emin sa cunta,i, maquinig
ang tugon ni Juan hindi macacapit
at camí quilalang na tagabuquid.

Ani Luis tunay Maximo,i, matapat
hingi ng dalawang mga hinahangat
talastas na natin itong ualang pilac
yaguit na mistula ang macacatula.

Ihahalayhay co pagsusundin-sundin
ang syos na tlong may caloobang haling
masalubong mo man sila,i, cang batiin
muc-ha,i, itutungo parag di ca pansin

Ang isang mahirap sa lehat ay capós
lalo,t, na sa banda bihirang ma usog
marami nang ulam alangan dunampot
ang ina-asahan lamang ang magdulot.

Ang lehat ng ito,i, di dapat pagtac-han sa naging palacod ng ibang mayaman lalo na,t, sa isang caloobang mayabang tingin sa mahirap ay parang basahan.

Ito,i, ugali na ng ibang may pilac na sasaliy,t, paliguing panatag cunq sumagating na tunog na galapac hayag sa boong bayan na cunq mga bagsac.

Na sa sa mahirap ang lehat ng bagay ang samayamanang iquinhobuhay sa catuirang itong agung ibinigay ang lehat ng isip nila,i, mag si sacay.

Ani Pedro naman oó at matuid ang sinalita mo catoto co Luis nguni,t, ang sa tao na nagingpinag hilig na caugalian dá mo mai-ialis.

Ang sinalitan co isang pangangaral na sa cayo Francisco at saca cayo Juan mayaman mahirap inyong pagmasdan ang ayos ng tao na caugalian.

Cayo,t, pangilagan ng hindi i masap ang calooban ninyo ng matindig saclap cun saca-sacaling cayo,i, magca-anac huag comparihin ang mga pangahas.

Lalo cayo Francisco na ma mga hayop dadalhan mo sila gatas na malapot bucas macalaus cunq ito,i, maubos hilingan capa ng inabing manoc.

Tigni ang compare sa mga pagtingin na sa mahirap ay calaguin-laguin dá mo mahihiya ang bilang hihingin susunod cunq pilit na parang alipin.

Icao naman Juan na cunq nag-aani mag papabayuna ng mga mabuti bigas ng dinulong ac ang quirri-quirri dadalnin sa isang mabuting compare.

Ang lehat ng iton pilit tatanggapin ng isang comparang loob na magaling ito na yang chiste cunq sila,i, panhiquin icao na pumanhic di man causapin.

Ang lahat ng iyong sa iyo, i, ginawa
dirarandam mo nga sa carila, i, uala
na sa sarili mo, i, di napapayapa
na mamamahay ca sa mga dalita.

May isa pa sila na gawang mainam
na sa pananim mo, i, cung mabalitain
bayabas at atis mangang maribalang
sasadiyang pilit bahay mong tabanan.

Icaó na compare pilit na gagawin
maghahanda cana ng mga pagcain
cung ito, im matapos na may hanacutin
ang lahat ng iyong bunga ng pananim.

Ang asal na ito, i, cung minsan magawa
ng isang compareng may taglay niya
icaó na nagbasic ng magandang puula
na di naquinabang sa bungang payapa.

Caya, t, pangilagan ng tanang catoto
ang caugalian lacaó nitong mundo
sa sinabing iyon natigwil si Pedro
ang nangusap namao itong si Macario.

Ang lahat ng bagay canilang tinalá
itong calaceran ng mundong maraya
ang tutucuyin co na isasalita
tanang nagsusugal na naguguing abá.

Lalo, t, sa mayaman mga para natin
ang nasabing pilac pagca-mamahalin
tio, i, mainam na sa ginagaling
na cung wamanalo at icaó palarin .

Ang sundo sa iyo ay catacot-tacot
na babantayan ca canit natutulog
icaó ay hindi na naman mapapagod
handa ang caloza na sa pagpanoog.

Pag panhic ng bahay sasalubungin ca
ng nangangacero at nangangacera
na idudulog ca na balang pagsala
sa mga cacarin na natatalaga.

Cung nauupo na icaó tatanungin
dito po may alac icaó paluquin.
ticuan ang fideus galing sa almacan
almusal na dapat magandang cacarin.

Icaó ang ulaga na tangi sa lahat
na ang cabagayan marami cang pilac
na cang maubos na datnan ca ng hirap
doon ca lalasap nang matinding saclap.

Na cang matapos na ang iyong yaman
icaó ay hindi na namang paráronan
ipaglilihim pa sa iyo ang sugalan
dahilan na buca sila, i, mautangan.

Csan man sugalan cusa icaó ay lumapit
pag-busapan ca cang icaó ay umalis
caya't, pag-ingatan ng tanong capatid
nang hindi datning ang casaquit-saquit.

Ang sinalita co dapat pag-aralan
nang mga binatang may nasang magsugat
cung may munting pilac na piaupuhunan
sacali mang matalo huag nang utang.

Nang marinig ito nang lisang caharap
tua cay Macario ay ualang catulad
salita, i, natigwil sa pagcat nangusap
itong si Maximo pang ulo sa lahat.

Manga catoto co cang minamagangá
pa sa patio tayo naglaró nang sipa
sa sinabing itó sumagot ang lima
sumusunod cami sa iyong anyaya.

Yaon na, t, lumacad itong mag catoto
sabandang simbahan doon napatunga
pag lalaró nilá ay ualang ano-ano
ang cura, i, nanaog sa caniyang convento.

At sacá lumagay sa pintó tumayó
minamandan niya yong naglalaró
si Juan ni Francisco naman ay lumayó
na ang pag sisipa nilá ay nahinto.

Dalawa, i, lumayó lumapit pagdaca
humalic nang camay sa daguilang cura
dapat yong apat na casama nila
hindi cuniquibó at nangagtatawa.

Curang nagmamalas nagusap pag cuan
dito sa dalawang nagbigay nang galang
ang calaró ninyo mga tuga saán
tagarito fraile ang sagot ni Juan.

Na may mga pilac dito, i, naging tauo
na mag si pag-aral nasoc nang Colegio
carunungan nila nang mapag tanto mo
bachiller ang isa tatlo, i, filosofo.

Cayo pala, i, gayon quilos na mayabang
ang apat na iyo, i, nangag si pag-aral
manga guinob sa Curang tinuran
mag si lapit sila acó may tuturan.

Nang marinig itó nang binatang apat
domulog sa Cura sacá mag pahayag
ano ang dahilan at camí tinauag
anang fraile nanon sila, i, magquimatiag.

Sa aquin ay ano ang iniong palagay
domulog at hindi humalic nang camay
sa gayong sinabi Máximo, i, mag saysay
ang hinihiling mo ay di na babagay.

Na sa usap nila si Pedro, i, tumugon
sa amin huag mong hanapin ang gayón
cagulangan dapat na di na u-ucol
na di itinuro sa amin nang Lector,

Ay ang ituro man di dapat hanapan
sa alin ma, t, sino ang gauang pag gabang
basahin mo fraile ang na sa dasalan
na camí sa utos hindi na lalaban.

Cung sa bagay camí ualang gauang mali
doctrina, i, basahin doó, i, mauuvari
ang ama at ina ang siyang ibunyi
na igalang lamang hindi cayong pari.

Baquit ninamasa ang camí gumalang
sa para mong fraile ano ang cabuluhan
caya't, sumagot ca anang cura nanon
ay camí ang ama nang tanang binyagan.

Macario nangusap icaó po, i, mag-uari
ang sinasabi mo bace namamali
cung sa sarili co di dapat magoari
cayong mga fraile dahil sa ugali.

Cung cayo ay ama nang mga binyagan
baquit ang dalaga hangat ang ligawan
ang pag-ibig nila cung di paayunan
pinadidistierro ang mga magulang.

Dica ni Maximo ang iniong cabagay
iyong mediquillong mga ualang malay
ibinabalitá tanong binubuhay
hindi sinasabi iyong pinapatay.

Cung cayong frailong mga magagaling sa Tundo, i, nangyari ang lahat nang dahil nang mag Cura doon ang Mariano Gil di mumenting tabo ang ipinataril.

Ang cadahilinan ay sa babae niya niyong mapatapat na sa barbaria na dili umano, i, tabo nagtatava sa caniya ang dahil nagsumbong sa Cura.

Itong frai Gil ay di na nagbulay pinanibalalaan babaeng mahalay na sa barbariang mga walang malay ipinadistierro, t, iba, i, pinapatay.

Saca may babaeng nangumpisal dito ang salang sinabi ay pauang totoó mazón iyong anac doon nagcagulo maraming pinatay sa bayan ng Tundo.

Na sa Santa Cruz naman ay may isa na frailong nag Cura, na Mamarito Liza ang apat na mazón nilapitan siya ipinagumpisal ang nasabing sala.

Itong nangumpisal na apat catauo sinumbong nang Cura na sa Arzobispo si Pedro Alvarez sacá si Jerico si Isaijas sacá ang Tomas Remigio.

Na ang cabagayan ipinaquilala sa nasabing fraile ang canilang sala bagá man nahilig sa mazoneria sa pinag-usapan sila, i, cacalás na.

Nangat nitong apat caya nangumpisal sa Cura ang sala upang din pag tagpan hindi, t, iquinadcat at ang naguing hangan ipinasdistierro sa malayong bayan.

Sa nangyaring ito pano ang pag sunod ang paninibala sa inyo nang tagalog anang Cura cung di cayo pahinuhod sila ang bahala uala caning tacot.

Walis itong anim sa galit na dalá ang sa cay Maximong bahay ang pinuntá yayang caroon na pabayaán co sila at ang saliton co ang na iyang cura.

Sa ualang magauá ang dunong ng fraile
na sa nacalaban nga Estudiante
cayá nga sa gayong bagay na nangyari
quinausap niya caniya ring sarili.

Ualang magagauá sa isang nag-aral
cung di ang nagturo ang may casalanan
iyong mga lector na di binayán
ang catagalugan na sa pagca hangal.

Hindi naman dapat sisihin ang gayon
dahilan sa isip nang nagsisisibol
tunay ang sinahi nang haring Salomon
patral ay daig turo nang marunong.

Ang gayon ay hindi na di mangyayari
na pag mamalac-hán caming mga fraile
cung pag pipilitan ang punlang inani
sa magpiguing bunga paang pagsisisi.

Na di magagauá ang anomang tigas
ang alin mang fraile nacababalancás
di macacalayó di macalilitás
na sa pagawing cung magaling na bitag.

Ang guinaú nilang calapastanganan
sa aquin ay pilit nilang babayaran
tanong ninanasa ay magagampanan
macaraan lamang ang pista ng bayan.

Acco, lalacad na maglilibot-libot
upang mapayapa sama nitong loob
na paca asahan pista ay cung matapos
ang binabanta co pilit masusunod.

Fraileng sinalita aquing lilisanin
ang sasalitin co ang binatang anim
vica ni Maximo mga guiniguilio
itong ninanasa inyong ulinigin.

Francisco Juan na catotong irog
cami ay gayac na ano ang inyong sagot
tugon ng dalawa na ang aming loob
sa sayang hinangat hindi na susunod.

Caya paalam na mga catoto
conusta na lamang sa dapatnan ninyo
Dios ang sumama tugon ni Maximo
may arao din muling mag quiquita tayo.

Nalis ang dalawa na iwan ang apat
tanang pagamitin siyang iguinayang
at nang matapos na muli pang nangusap
dito cay Macario cantora, i, humanap.

Ang gayac sa pista lisanin co muna
at ang salitin co itong si Macaria
na sa cahihiyan na sa ala-ala
caya nga tinawag ang sintang asawa.

Patricio con guilio baquit natitiguil
dian sa opo mo tila di mo pansin
tugon ng asawa saano ang dahil
sa mga panohin na dito, i, darating.

Sa pagayong bagay sinta con Macaria
huag can magalit bahala, i, aco na
pag-uosap nila, i, di caguinsa-guinsa
na siyang pagdating alila ng Cura.

Alila, i, nangusap tangaping hinahon
ang sulat na itong padala ng among
cay Patriciong uica ano cayang layon
ng Cura, t, aco, i, simulatan ngayon.

Uica ni Macaria sulat ay basahin
at ng natalastas con ano ang dahil
hangad niyong Cura Patricio nagturing-
sunod sa nasa mo ito, i, iyong dinguin.

Capitan Patricio cayong mag-asawa
inaalayan co ng mga cumusta
ang sulat na iyan caya pinadala
sa inyo may nais na ipatataya.

Pagca, t, panahon na naipagdiriuang
ang ating Patronong tangulang ng bayan
na nasa saiyong mga mayayaman
abuloy na dapat na inausahan.

Patricio, i, umiling sa nangyaring iyaon
alila, i, halica sabihin mo ngayon
sa hiling ng na pilac na hangad ng among
ipadadala co sa bucas ng hapon.

Caya hayo cana at ng hindi naman
na sa gagawin co icao macabalam
cung gayon ang sagot ng bunying capitan
sa camabalan mo aco ay paalam.

Alila, i, umalis si Patricio naman
na ang quinausap ang asawang mahal
esposa ang cura ay di na nahambal
na sa a yos nating mga calagayan.

Nagbiging totoo tunay ang balita
sa tauong sabinin di nagca-cabula
tuogol mga fraile bihirang-bihira
ang mapipili mo na may mga hiya.

Di mumunting pilac ang na ibibigay co
sa cura at bucod pa ang aqing cabayo
sa aqing hibiling ang halaga nito
aqing pagcabili isang daing piso.

Tigni cong may munting mga cahihiyan
itong naguing cura na sa ating bayan
pilac at cabayo di nalalaunan
ipinagcafoob co, i, nihiling na naman.

Macaria cong gnilio papano na caya
itong lagay natin sundin mo ang nasa
sa pagcat ang fraile dugong alizaga
dimo maihalis ang mag-asal linta.

Salita, i, natiguil sa pagcat nanaog
itong si Adela na ina, i, dumulong
nahan po ang aqing mga isosoot
handa na po caya co bunsong irog.

Manhic ca ng bahay doo, i, maquiquita
na sasa-ibabao ng ating lumasa
hayo caca bunso Patricio, i, na ito na
ating salubungin ang tanang bisita.

Itong mag-asawa malaqui ang galac
sa mga panohin sa bahay nanaqui
ang balang pumanhic quinamayan lahat
inabayao nila na hangang sa salas.

Nagsi-upong lahat sa piling luclucan
iyong nagsidalong piling mga mahal
ng na ayos na tumugtog pagcuan
niyong abenarang sonatang mainam.

Si Adela naman ay nagpaca ayos
maringal na cayo damit na isinoot
na siya na lamang na pina nonood
nitong si Maximo na sintang inirog.

At gayon di naman gay Adelang tua
na sa cay Maximo parang pulot gata
anpa,t, ang mata nila,i, cung mag tama
na nasasa langit ang cahalimbawa.

Tugtug ng matapos malaqui ang ganap
niyong naquiquinig na magcacaharap
ang ina nihiao salamat salamat
sa nag si abuloy Maximo,i, nangusap.

Capitan Patricio yayang matapos na
ang tinugtug namin alay sa may pista
casayahang ito,i, bilang pacorona.
sa iniong mag-asawat,t, saca cay Adela.

Pagcat arao ito na ipagdirivang
ng bugtong mong anac naguing capistahan
di caya mangyari mahal na Capitan
caming unabuloy naman ay damayan.

Anong hangad nila bacuit di sabihin
sa macacayanan aco,i, uma-amin
tugon ni Maximo cung gayon po,i, dingpin
ang nais ng loob iyong ulinigin.

Na ang anac mo pong butihing Adela
ang hiling ng lahat na siyang mag canta
cawangan loob na quiniquilala
nama,t, carangalan naman ng may pista.

Mangyayari caya ang iniluluhoc
sa saganang dangal Capitan sumagot
na cung ninanais ng lahat ng loob
aco sa canila nama,i, sumusunod.

Adelang bunso co biguan mong halaga
itong nariritong dumalo sa pista
ang sagot ng anac malulugding ama
cawuan co,t, bohay sa iyo,i, tulaga.

Mga maguinoo uica ni Patricio
narinig na nila sagot ng anac co
hindi sumusuay tumugtug na cayo.
canta ni Adela ay susundan ninyo.

O mga Calagang may puring malinis
cawuan ingatan ng di magcadungis
na ang halagahan ang puhunang labis
ng ating magulang na nag tatanquilic.

Cun napangyaya ang puring inimoc
cacalat sa bayan baho,i, mananabog
ano pa,t, ang balang damit na isoc
di mababagayan at maguiging capos.

Dahilan sa duming nag si panambulat
ang nacacapangit sa guinis ng balat
cuangui ng isang lagas na bulaciac
na luoy sa init culay ay cumapas.

Na cun magca gayon maguiging capusna
sa caugalian na maguing halaga
balang maquitongo pag tauad pa,i, mora
dabailan sa ayos bulaciac nalanta.

At acc,i, ualang dapat na sabihin
na sa binibining may puring inangquin
sa maguiging bucod pagca titibayin
ng di macapasoc ang calobung taasil.

Caya,t, ang bilin co na sa maguiginig
na mga dalaga na aqing caparis
puri pag ingatan ng di magca dungis
ng matariyang dito mag pahangang langit.

Canta ng matapos nangag sabay-sabay
ang hiyo ng madia nag sali-salimbay
vivang ualang pugnat vivang ualang humpay
viva si Adela hangang nabubunay.

Lugod ni Maximo ay ualang capara
na sa bay Adelang binitibang canta
si Pedro,i, gayon din ang isinasaya
sa tining ng voces mahusay lelstra.

Tua ni Macario ualang macacangis
at gayon din nanan ang catotong Luis
sa caligayahan ibang maguiginig
sa quina uupan parang quinguilig.

Casayahan iyong na pauring agad
pagca,t, si Patricio ang siyang nangusap
mga catulong co,i, inyong italatag
cucanin ng tauo na maguiging dapat.

Ang tanang catulong na may sumunod din
na itinalatag ang tanang cucanin
at ng ma-ayos na,i, pagdaca,i, nag turing
itong si Patricio sa tauong panonin.

Mga maguupo, i, cayo, i, na buho na sa handang cacarin na na tatalaga Macimo, i, nangusap silang mag-asawa casaluhin kami sa anyaya nila.

Nangagsiupo na at nagsabay-sabay ang tanang panohin sampo ng may bahay saca ng matapos Maximo, i, nagsaysay nang isang salitang pinacarahusay.

Pasasalamat po namin walang hanga cayo guinong Patricio at sa capitana sumagot si Pedro anong dapat baga maguing ganti namin bayad sa canila.

Dapat ibalita ihayag sa bayan cayong mag-asawa sa i ang maysman tumugon si Luis pagcainam-inam ang patanag nilang aming neguing utang. Pagcaing magaling na aming linasap uica ni Macario tunay at masarap ngunit sa calooban na ipinatanyag na uala isa man dapat na pumintas.

Uica ni Macimo mga piling sama anong dapat gavin dito sa may pista ang tugon ng tatlo ang bunying Adela ating papurihan sa ating cantora.

Maximo, i, nangusap o piling hinirang na caacbay naming maguing casamahan di cayo mangyaring inyong papurihan ng cantang mainam ang may capiestahan.

Tugon ng dalawa oo, t, gagavin iyong ninanasang cantang hinihiling na di mangyayari na di pairuguin itong si Adelang sagana sa ningning.

Hayo mga mahai sila, i, mag si tugtog niyong nararapat saca cing matapos sa cantang gaguin cayo ang umayos tanang Estudiante nana, i, nag si sunod.

Sunod din naman ang magcacasara tugtog na guinawa sagdal na gonamanda ng matapos naman dalauang cantora ang siyang cumanta inayusan nila.

Cayong tanang ibon na sa sa itaas
piguilan sangsali sa mga paglipad
bumaba, t, tunguhin ang mga bulaciac
pagpilitan nilang sa tangay ilugas.

Pagsamasamahin nila ang mainum
ayos ng diademang ang siyang bagayan
na ang pagdada, i, pagtulong-tolongan
ulo ni Adela ang siyang putungan.

Juan, i, magtindig lumapit ca ngayon
na sa osy Adela corona, i, isulong
ilugay sa ulo doon mo ipatong
saca magenta ca alayan ng ucol.

Sa mahal mong ulo yayang na lagay na
ang coronang dapat bibiguan halaga
ingatan ang puri ng hindi madama
ng gahasang puso na uanqui sa baga.

Na lumagui nava sa caligayahan
hangang nabubuhay puri, i, pag-ingatan
saguisag na tunay ng tanang magulang
ang bait ng anac tanghalin ng bayan.

Sucat hangan dito butihin Adela
papupurihan co ang dangal mo, t, ganda
tayong lahat dito mangag si pag viva
viva ang magulang viva iyang may pista.

Nagsalisalimbay ng viva, t, niyuan
lahat ng naroon mga camahalan
at ng matigul na ay siyang pagdadal
nitong frai Mariano Cura niyong bayan.

Patricio Macaria ang uica ng Cura
angong bagay itong cagubunan nila,
tugon ng dalawa aming pinagpista
caaraan dapat ng bunsong Adela.

Cung gayon ang inyong anac ay pinista
baquit di nagsimba nagbigay ng misa,
patawad po aming sagot ng dalawa
nalimutan namin na sa ala-ala.

Aneng Cura, i, di co iquinapopoot
ang cagubunan ninyo ngang tagalog,
na cahit talicdan ang utos ng Dios
ang bituca lamang nila ang mabusog.

Marapat na gavin ng i ang binyagan
na sa lingo-lingo magsipagcompisal,
caming mga fraile ay may catungculan
magbigay patawad sa macasalanan.

Ng sa cey Maximo ito, i, sa marinig
sa quinauppan pagdaca, i, nagtindig,
humabang ng munti at saca lumapit
sa daquilang Cura at siya, i, namanhic.

Di caya mangyaring maipagcaloob
ng Cura sa aquin na co, i, managot,
anang fraile nama, i, aqing pahintulot
Maximo, i, nangusap sinsay ca sa utos.

Na ang camalian dito sa may pista
pinapagsisimba, t, hihingan ng misa,
basahin mo fraile ang na sa doctrina
sa aming binyagan na ipinamata.

Sa doctrina aco, i, doon nanununtón
naguing caraniuan na itinatanong
ninyong mga fraile ang Dios na poon
ipataya na amin cung saan naroon.

Ang agpang na sagot sa doctrina, i, lagda
Dios na sa langit Dios na sa lupa,
ang capangyarihan niyang masagana
ay na sasacaniyang lahat na nilic-ha.

Baquit inutusan ang taob, i, magsimba
hindi man magsimba gagavin ang misa,
ninyong mga fraile ito, i, talaga
siyang nararapat catungculan nila.

Na ang catuiran co, i, hindi man pumasoc
taob sasimbahan sa misa, i, manood,
na sa sabahay man cun taos sa loob
paquiquinabangan ang awa ng Dios.

Sapaga, t, ang taobong mga palasimba
madalas cun minsan na magbigay sala,
lalong-lalo na ang ibang dalaga
ang nivio ang siyang na sa ala-ala.

Na hindi ang misa ang pinag-mamasdan
cung hindi ang sintang naguing catipanan,
siyang na sa loob na minamainam
na di magcavasto mga pagdarasal.

At ng maniwala ang mahal mong loob
pasa Maynila ca doon sa Santa Cruz,
sa misa de nueve ay mapapanood
ang mga dalagang magaganda ang ayos.

Caraniwang aniyo ng ibang dalaga
sari-saring maniya iyong maquiquita
pagca pupungayin ang dalawang mata
loob ng binata,i, parang hinihila.

Di maquiquilala ang puti at itim
lalo,t, sa paya cong mahinang paningin,
caya dumiringal caya nagniningning
dahil sa blinquet,t, pusod na esmoquin.

Sa pinacapatio nama,i, naroroon
ang mga binatang nagpupulong-pulong,
na may mga sacco na parang professor
sa uicang castila,i, madalas magatol

At hindi mo naman mapagquiquilala
ang cochero,ti, bugao at mga secreta,
dahilan sa sacco mga suot nila
sa tanang marunong humahelo sila.

Tunay caya yaon ang uica ng Cura
tugon ni Maximo manalic po siya,
ang taao ay parang malayo sa sala
magsimba,t, hindi pabayaan mo sila.

Ang nagsasalita tumiguil na agad
capitang Patricio ang siyang nagusap,
catotong Maximo cung minamatapat
mupo sa loclocan at ng mapanatag.

Magsitugtog na cayo mga casama
saca cung matapos cantora,i, cumanta,
ito,i, para natin bilang pacorona
sa mahal na among na tunay na Cura.

Adela ang iyong pagsabihan ngayon
alila,i, maghanda at icao,i, tumulong,
ayusing magaling dahilan sa among
saca-abalana,i, baca nagugutom..

Sa sinabing ito,i, sumunod ang anac
na pinagbilinan ang alilang lahat
hayo ang pagcain ay ihandang agad
ilagay sa mesa,t, doo,i, italatatag.

Ayos na pong lahat amang malulugdin
ang iniutos mo Patricio, i, nagturing,
among tayo na po at iyong duluguin
ang natatalagang mahal na cacarin.

Umupo ang Cura at cumaing ng agad
at ang Fiscalillong casama sa lacad,
banduria, t, bugucla hinuacan agad
ng magcacasamang estudianteng apat.

Turugtog at saca sinabay ang canta
ng mga bibasang magandang cantora,
na ang cumacain Fiscalillo, t, Cura
ang toua sa loob walang macapara.

Ang hiyao ng mga cantang sinasabi
sa tining ng voces ay nacauiuili
gayarin ang uica alay na pagpuri
na sa cumacain marangal na padre.

Ang arao na ito dapat na ibunyi
sa lahat ng arao ibucod itangi,
na ang cabagayan dahilan sa pari
Cura nitong bayan na dito, i, na gawi.

Na siya pang laloona nagbigay inam
na sa cay Adclang mga capistahan,
di maililihin na di pag-usapan
dito at saca sa iba pang bayan.

Carangalan naman ng may mga pilac
ang Cura sa bahay nila, i, cung maaquiad,
sa canunting culang ay nacararagdag
ang balang hilingin madaling matupad.

La lo na, t, cung i ao maguing caibigan
sa ano mang bagay di ca magcuculan,
ang umaua caman ng gulo sa bayan
cung bahatulan ca siya ang calaban.

Dito sa nangyari aco, i, walang sucat
duclayin sa isip na maguing marapat,
cung di ipag viva ng naritong lahat
viva itong fraile na Mariano Rivas.

Na lumagui naua sa caligayahah
ang Cura at saca ang naritong tanan,
viva at mabuhay sa caligayahan
dito at hangang sa payapang bayan.

Curang naquiquinig ay nagpasalamat
dito sa nageanta ngalan ay natawag,
saca sa may pista aco,i, ualang sugat
iganti sa loob nilang masasarap.

Guino-ong mang Patricio di caya mangyari
magcanig quita sa isang sarili,
pagcat di co ibig na marinig dini
ang pag-usapan Patricio,i, nagsabi.

Cataus,i, narito itinatagala
sa balang hilingin ng daquulang Cura,
ang uica ng fraile cung gayon abata
sa may banda roon mag-usap quita.

Patricio,i, sumunod sa Curang hinangad
na sa isang lihim sila,i, nag-usap,
ng nacucubli na balang nagnamalas
ang Cura,i, nag sabi gayon ang pahayag.

Capitan cung caya quita,i, sinarili
aco,i, na hihiya sa ipagsasabi
lalo,t, sa gaya co isang cumacasi
di co ibig dinguin ng taong marami.

Patricio,i, nangusap fraile ang pag sinta
saan na hihinguil sumagot ang Cura
na sa cay Adela at uala na iba
sa camahalan mo,i, ipinatataya.

Dahilan sa bilis ng aqing pag-ibig
nagsalassalabat iyong mga tinic
at ito,i, ang siyang di icatahimic
di icapayapa dahilan sa saquit.

Caya,t, cung hindi mo aco dadamayan
sa dinadala cong mga dinaramdam
dusang suson-suson na ualang pag-itan
ang mararating co Cura,i, maghimanman.

Na sa bayang ito marangal na pari
icao бага hualang dapat na mapili
sintahin sa loob mayron nguni,t, hindi
na sa aqing puso silay mamalagui.

Cung di si Adela na bunso mong irog
siyang sa buhay co ang macagaganot
caya nangusap co Patricio,i, sumagot
sa sarili niya ito,i, sinisignos.

Ito caya baga,i, dapat na masabi sa mga gaya co cung di itong fraile sa catawan nila na minamaigui ang caugalian ng pagcaalvaje.

Anang Cura,i, ano ang na sa sa loob sa ninanais co hindi ca sumagot, fraile pagnilayin ang iyong caumpoc nagbuhat sa mahal hindi sa busabos.

Sa isinagot mo anang Cura naman cung sa ganang aquin huag ca magdamdam, batid mo,t, ang fraile siyang nagtatangan ng capangyarihan ng taos sa bayan.

Caya,t, sa Convento sa arao ng bucas ina-asahan co ang mahal mong anac, Patricio sa gayon sa galit na hauac pumanhic ng bahay quinuha ang itac.

At ng macuha na,i, nanaog ng bigla at saca ang Cura,i, hinatac ng taga, lahat ng naroo,i, naualan ng diua itong nagagalit inauat na cusa.

Patricio,i, nangusap aco,i, huag auatin nahan ang itac co ibigay sa aquin, ng macapanulos aniyong hahataquin ang Cura sa tacot nag tacbong matulin.

Siya,i, nagtuluyan nanhic ng Convento at ng naroroona,i, sinarhan ang cuarto, dahilan sa tacot at ang Ficalillo na casama niya ay lumitolit6.

Ang Curang tomacho aquing lilisanin itong si Maximo siyang sasalitin capitang Patricio ano cayang dahil nangyari sa iyo ngayon ay sabihin.

Na baquit ang Cura iyong nacatalo dinguin ninyong lahat tugon ni Patricio, paano cayang icao lalagui sa mundo cung macacausap mo ang caloobang aso.

Talastas na ninyo mga piling mahal na siya ay Cura nitong ating bayan na cung caya dico pinaanyayahan batid co ang ayos na caugalian.

Na ang cabagayan dahil din sa inyo
na naguing panohin sa pista,i, dumalo,
na cuna caya siya,i, di ipinasuado co
na bacia gumamit siya ng abuso.

Tingni cuna ito,i, may isip na uasto
naparito dito,i, ualang sukusundo,
at talastas nila muling inianiyo
pagcaing marapat siya,i, pinaupo.

Uala namang siyang dapat na uicain
sa naguing banda co na pauang magaling,
may lichen at hamon capon at inain
ang labat ng iyon munti ng ubusin.

Ng magpasasa na ang fraileng marilag
sa manga pagcain bituca,i, naunat,
nagtindig sa upo at iniyong talastas
aco,i, sinarili sa paquiquisap.

Ang cañabilanan cay Adelang mutia
may pag-ibig pala siyang inadhica,
aco ang pinita bilang magahala
na bagay sa sintang nasoc sa acala.

Panong hindo mo caya mapapatay
na ang fraileng ito sa nasang mahalay
aco pa ang siya na gagauing tulay
na sa cay Adelang carugtong ng buhay.

Tugon ni Maximo, capitan Patricio
nasapanganib ang camahalan mo
at ng malictasan ang mga simbuyo
ngayon din ay dito magsialis tayo.

Pangyayari yaong cay Patricion uica
pano si Macaria ni Adelang mutia
sumagot si Pedro ay lalong masama
na cuna dito tayo dapat ng sacunan

Capagca,t, ang fraile talastas natin
ang uica ni Luis gava,i, puro lihim,
na sa macatalo na sino ma,t, alin
pamatay na ganti pauang pailalim.

Caya,t, hindi dapat na maqui pagtalo
sa alin mang fraile uica ni Maximo,
lalo na,t, ang usap ay na sa juzgado
cuna calaban sila uala cang panalo.

Ang sa cay Maximo na ipinabayag
paalam po camí Patricio nangusap
humayo na cayo sa arao ng bucas
caming mag-aanac naman ay lalacod.

Umalis ang apat bundoc ang tinungo
at sila,i, nag-ipon ng maraming taong
ng na-aayos na a lilisanin co
ang panumbali an ang na ivang tatlo.

Ng quinabucasan arao ng sumapit
ang mag-aanac sa hihigan nagtindig
na cuna cay lamang hindi na paalis
ang cadahilanan di nacaliliipit.

At ang icalava bilang nacabadiang
sa pag-alis nila di mag-aanac
lisanin co sila at ang pagbalican
nasapit ng Curang buhay na dinaanan.

Na ang cabugayan sa nangyaring gusot
matay mang husayin hindi magcaayos
ito nga ang siyang sa isip umudic
dahilan sa hiyang quinantan sa loob.

Di maraming taong nacavunau
ang sa cay Patriciong sa aqing guinaua
ang paca padre co,i, caniyang dinusta
at saca pa aco,i hinatag ng taga.

Tunay at aco,i, nagnasang pag-ibig
sa anac niya,i, di co naman guinagahis
siya,i, quinausap at aco,i, namanhic
caracaraca na nagpaquitang galit.

Sacaling minali ang aqing pagdaing
suyo sa pag-irag na di minagaling,
cuna siya,i, may isip hindi dapat gavin
ang isang gaya co na lapastanganin.

Guinaua sa aqing calapastanganan
niyong si Patricio tauong salangapang
pangaco co ito sa cailan paman
di mapapayapa cuna di pagbabayaran.

Cura,i, lumacad na sa galit na dala
ang cuartel ng Civil ang siyang pinunta
teniente sa pinto ay dinatnan niya
may havac na libro nunupo sa silla.

Nang anyong dudulog teniente,i, nagtindig
saca quinauayan ang Cura,i, lumapit
at saca tinanong anong bagay baquit
ang sa ganang dangal dito,i, nacasapit.

Angang Cura,i, gayon caya naparito aco,i, may demanda sa camahalan mo dahil sa nagquitang macapat na tao na nasasabahay niyong si Patricio.

Doon ay nawari na aqing na pansin estudianteng apat may mga revolver ng minamalas co nagalit sa aquin iyong si Patricio,i, aco,i, tatagasin.

Sa gayon nangyari aco,i, ualang sucat almas na magamit na maguing marapat na iyang minagaling nasoc sa hinagap sila,i, nilisan nanaog na agad.

Nang marinig ito ng teniente naman lumacad pagdaca sinama ang causal bahay ni Patricio siyang pinaronan ang Cura sa cuartel naman ay na iyan.

Dinating ang nasa sa matuling lacad ang lahat ng civil ay pinatalatag saca iyong teniente pagdaca nangusap cayong na sa bahay manaog na lahat.

Yaong tinawagan nanaog din naman pagdating ng lupa nagbigay ng galang teniente,i, nangusap Patricio,i, nasan tanang Estudiante na iyong cararal.

Sagot ni Patricio tenienteng marilag aco po,i, ualang isa man causap tauong sinabi mo cunq ibig matatag bahay,co,i, panhiquin requizahing lahat.

Sucat na Patricio sa tenienteng uica aco sa dangal mo ay naninivala paayunan ninyo ang aqing salita sumama sa aquin aco ang bahala.

Marinig ang gayong mga sinasabi ng tatlong mag-anac ang tua,i, malaqui lumacad na sila casama,i, teniente dumating ng cuartel dinatnan ang fraile.

Ang tatlong mag-anac doo,i, ng mapansing Cura sa teniente pagdaca nagturing sala ni Patricio ngayon din yariin na cunq mayari na samahan ng civil.

Ilacad na pilit huag ihahantong
at huag paguingan ang anomang tutol
na sa Facturia cong idating Goon
aco ang bahala sa daquilang hocon.

Patricio,i. nilacad ng quinhapunan
at ang mag-iina sa cuartel naman
Cura,i. umalis na nagpatuluyan
na sa Facturiang hayag na bucumao.

Lisanin co iyong mga naglalacad
na iyang mag-iisa ang ipahahayag
ay itong teniente dumulog na agad
dito sa dalawa at saca nagusap.

Ano ang dahilan daquilang Adela
ang iquingalit ng mahal mong ama
sa Cura ng bayan siya,i. mananging
sa sasabihing co tenienteng masigla.

Sa lugod ng aking amang malulugdin
pinagpista aco maraming panahin
ng na ayos na ay siyang pagdating
ng daquilang Cura cong ano ang dahil.

Inutusan aco ng ama cong mahal
Cura,i. pacanin bagay na hapunan
ng na upuna,i. siya,i. inalayan
ng canta,t. saca orquestang mainam.

Nang macacain na sa upo,i. nagbuhat
saca iyang ama co,i. siyang quinausap
na nilihim niya ayao ipatanyag
ang nasang mahalay niyang hinahagad.

Caya pala gayon may adhicang lihim
acalang pag-ibig sa aqin ang dahil
sa nasang mahalay niyang hinihiling
ama co sa gayon ay hindi umamin.

Pinipilit-pilit pinapangyayari
ang caibigan mo sa mga pagcasi
ng ayao punayag ang amang nag-iui
ay pinag balaan pa ng magandang fraile.

At alin calooban nga pag-iisip
dito sa nangyari ang di matutuling
dahil sa corderong asal ay pumaris
sa ayos na yaon ay maguiguing ganid.

Caya nga,t. sa galit ng amang nag-anquin
quinuha yaong itac caniyang tatagain
ang nasabing fraile sa hindi abutin
sa tacot na dala nagtacobong matulin.

Ito po teniente at uala ng iba
ang pinangalingan pagtatalo nila
tugon ng causap sucat na Adela
aco ang bahala naman sa canila.

Cung sa bagay aco,i, dugo rin castila
ang lahat ng iyo,i, di co guinagaua
lalo na,t, sa,i, ang nagpapacababa
di guinaganitan ng uicang gahasa.

Cay cabalaybalay gawa,i, nababantog
nitong mga frailong masasamang loob
cahit magpasasa sa carne na,t, iclog
hindi rin maalis ang ugaling hayop.

Acoy wurong na cayo,i, malilisan
bilin co sainyo,i, pagcatatandaan
Adela ang puri caingat-ingatan
at ng malathala matanyag sa bayan.

Matapos ang bilin iniuan na sila
ang pinto ng cuartel ang siyang pinunta
na siyang pagdating naman nitong Cura
sa bunying teniente sinalubong siya.

Saca quibamayan ang Curang dumating
ng bunying teniente at saca nagturing
anong hinahangad anang Cura,i, dinguin
na sa Facturia doon aco galing.

Na bagay sa hocom sa nangyaring usap
naain ni Patricio aco ang matanyag
siya,i, di guiguitao lulubog sa hirap
saca sa distierro dadalhin na bucas.

Tugon ng teniente buquit caya бага
lumabas na natol bigat ng parusa
nabuti nga iyon ng di mamihasa
na lapastanganin coming manga Cura.

Yaon бага lamang uica ng teniente
marangal na Cura ang ipinarini
hindi,t, may isa pa na ipagsasabit
sa sagacang dangal na cung mangyayari.

Ang cadahilanan bagay cay Adela
ipinarito co at uala ng iba,
na cung mangyayari iyong ipadala
sa aqing convento aantayin co siaya.

Ng marinig itong mga sinalita
teniente sa galit ang muc-ha ay namula
sa sarili lamang siya,i, nag-uica
na ang Curang ito,i, hindina na cutiya.

Di nagcacabula dina pinagbulay
sa batang mistula aco,i, inilagay
kabuti nga nito ang siya,i, mapatay
dahilan sa gauang mga mahahalay.

Ang Cura,i, nangusap o tenienteng mahal
pang ang sugot mo? iyo ng asahan,
uica ng causap, anang fraile naman
sa camahalan mo aco ay paalen.

Cura,i, umalis na,t, teniente,i, natira
na ang quinausap nana,i, si Adela,
hayo,t, sa convento doon ca pumunta
na ang cabo guardia ang iyong casana.

Mapagwiquilala sa quilos at ayos
ang mga gahasa at mahabang loob,
sa tenienteng uica na iniutos
sumunod at hindi siya,i, tumalicoð.

Sa matuling liscad na di nagtunagal
nitong si Adela at ang cabong mahal
ang Cura sa pinto ay doon dinatnan
may hawac na baston at papacial-paciel.

Na sa paglalacod dalagang Adela
natanao-tanauan naman nitong Cura,
aniyong malalapit quinausap niya
ay ang cabo guardia lumayo pagdeca.

Ang uica ng Cura Adela ay gayon
ang naguing puhunan sa sintang guinugol
huag mong bayaan aco sa panahon
sinta rin ang siyang dapat na idahan.

Camonti nang aca dica na quitaan
ang parusang dati ulula,t, ululan,
congangan at aqing mapaglalaman
lison maji, itig cong inuman at tigan.

Ang lahat ng yaon ng dina masbot
niyaring abang buhay lagui sa mpatoc,
ilagay sa guilio huag ipalaot
ang catauang lisiya sa mga pag-irog.

Ito, i, panahon na maicatatutupad ang pinaglamayan ng sintang matapat sumama sa ngayon sa convento, i, maquiast tugon ni Adela hingi sa po, i, tauad.

Baquit anong dahil hindi sa sasama sa akin batid mo, t, ako isang Cura, ang carangalan sa na pagquiquilala siyang naglilinis ng sa tauong sala.

Wica ni Adela hindi tinatangui ang lahat ng iyong mga sinasabi, nangingilag naman ang iniuing puri maquiast ng convento, t, icao po, i, lalaqui.

Pagay-bagay fraile ang nacacaharap gaya cong dalaga ang quinacausap, na may dalahira cang tingna, i, bunayad may tintinan nangang asal talipandas.

Diyata, t, Adela na magmamatigas ang loob mo sa akin na di sa pagayag, ginawa ng fraile dinaan sa bahas nasabing dalaga na binatac-batac.

Sa ano man gavin ng saquilang Cura ay hindi masupil lacas ni Adela, sa di masansala ng hinila-hila ang baston niyang ingat pagdaca, i, nacuha.

Nitong si Adelang may tepang na ingat at saca sa Cura siyang inihampas, sa lacas ng palo di naca pangilag ang nasabing fraile sa lupa, i, nalagmac.

Cayat ang ginawa nitong fraileng mahal siya sa sarili nagpatay-patayan, ng sa cay Adelang ito, i, sa mamasdan iyong na lulugmoc pagdaca inuan.

Nagtuloy sa cuartel ang cabo, i, casama saca sa teniente siya, i, napaquita, sinabi ang lahat nasapit ng Cura itong saquiquinig naman ay nagtaca.

Cabo guardias hayo salas ay panbiquin iyong si Macaria ngayon din tauaguin, na magmadalica na paparituhin itong inutusan sumunod na tambing.

Macariang tinawag at biglang humarap
saca sa teniente ay naquipag-usap,
ano po ang iyong mga hinahangad
tugon ng dinatnan icao,i, maquimatiag.

Ang sasabihin co sa iniyong mag-ina
ngayon din lumacad sa bundoc pumunta,
icao cabo guardias naman ay sumama
parang magkahati bilang sa canila.

Magmadali cayo lumacad ngayon din
na baca ang Cura dito ay dumating,
cayo bumayo na,t, ng hindi abutin
sila ng parosa na calaguim-laguin.

Sa marinig ito ni Adela naman
ang ina,i, niyaya at ang cabong mahal,
lumacad na silang nagmamadalian
na di na maccha ang pagpapalam.

Iyong naglalacad lilisanin mona
at ang salitin co ang buhay ng Cura,
naquiit ng convento,t, doon nagpuhinga
saca ng katapos nanaog pagdaca.

Noo,i, tinalian ng paniyong maputi
na ang cabagayan ay sa delemhati,
nanaog na siya na may mga tali
basahang malinis ang baling daliri.

Banayad ang lacad nagdadahac-dahan
na gagabahaguis ang mga paghacbang,
ito,i, sa teniente niyong matanawan
big-lang nilapitan saca quinsayan.

Teniente,i, nangusap o mahal na Cura
ano ang nangyari sa calac-han niya,
tugon nitong fraile icao,i, manainga
tanang cabagayan buhat cay Adela.

Hinangad ng loob siya,i, macausap
sa aking convento siya,i, pinaaquiit,
sa ninanais co sayao punayag
baston co,i, maccha sa aquin hinarpas.

Tigni ang nangyari at aking nasapit
quinawa sa aking babaying malupit
ang buto co,f, laman ngayon namimitic
ang daliri ay bali baiwang co,i, masaquit.

Uico ng teniente o Curang marangal
cong gayon icao ay nilapastagan,
niyong si Adela di na nagoitagan
sa camahalan mo at na alang-alang.

Sa nangyaring ito sa Curang marilag
icao sa sarili huag nabagabag,
capag si Adela ay aqing nabatiyag
aco na ang siya na mag papahirap.

Caya,t, ipabati ng daquilang Cura
si Adela,i, nahan at saan pumunta
ang sagot ng fraile dico natataya
ng aco,i, iwan patay ang capara.

Malaqui ang aqing bilang hinanaquit
Cura sa ayos mo bagay na nasapit
sumapayapa ca aco ang usig
doon sa dalagang sa iya,i, nagpasaquit.

Sa arao at gabi hindi tatahanan
ipaharap co sa lahat cong causal
salamat teniente anang Cura naman
sa camahalan mo aco,i, paalam.

Umboi na ang Cura na nagtutumbulin
ang teniente naman tinungo ang cuartel
ang tanang nangyari aqing lilisanio
estudianteng apat siyang sasalitin.

Na di nalaunan naman sa panahon
na sa cabunduan pagcatatahan doon
sapagca,t, mapilac na di ginagahol
di numonting taos canilang natipon.

At nang maipon na ang taos,i, maayos
ang Maximo Tino ang punong sirunod
na siyang general bilang nag-uutos
catotong si Pedro coronel na bantog.

At ang comendanteng bilang na mahalal
bayaning si Luis na cabalitaan
ina-alinsunod niyong tanang bawal
yaong si Macariong sa tropa,i, capitán.

Nang natitipon na ang causal na madla
itong si Maximo nana,i, nagsalita
manga catoto co sila,i, umunawa
sa sasabihing co na ilaladhala.

At dito sa ating quinalaguiang gubat
na dito na tayo magsitirang lahat
cayong aking caval huag malilingat
ang iba,i, mag tanod mag bata sa puyat.

At ng tayo,i, hindi lubos na mañaya
ng mga secrets camay ng castila
na ang cazadores cahit maguing laose
huag catacutan aco ang bahala.

Na sapagca,t, tayo,i, nangaririto na
manga piling hiran na aking casama
ang macacalaben natin cung maquita
lunglungat cupcupin dagdagan ang sigla.

Ang uica ni Pedro mabunying general
ating pag-hatiin itong tanang caval
si Luis ni Macerio ay magsama naman
ng manga sundalo piling matatampang.

Sa lihim na daan sila,i, magsilagay
sa tayo,i, maleyo ang iba,i, magbantay
sacaling magdaan ang macuca-ayay
tayong calahatan mangagsabay-sabay.

Papatucan sila ng catacut-bacot
saan di ang tropa nila,i, manapabog
ang general namin ay huag uddlot
saan di ang caval nila,i, macucupcop.

Apang comandante tunay at magiling
na ang penocala ng bunying coronel
among sagot nila sa ipinaturing
caming tasing caval naman uma-amin.

Lugod co,i, mahaqui uica ni Maximo
sa lahat cong caval na manga catoto
nguni,t, pagmalasin ang tatlo catabo
babayi,t, lalaqui na dito ang tungo.

Ang tugon ni Pedro o general namin
na di namamali ang aking paningin
iyong naglalaad iniyong pag-uuriin
dalagang Adela at inang nag-aquin.

Nguni,t, ang lalaqui na casama nila
ay hindi co lubos na mapagquilala
sacabiglaanan dumating pagdaca
tatlong naglalaad na sa harap nila.

Loob ni Maximo nagtacang di hamae dito cay Adela ng coniyang mamalas pagdaca,i, tinanong ay sinte cong liyag baquit naderating sa tahanan gubat.

Ano ang dahilan na nangyaring bagay na ang caparangan ay iyong linaagbay tugon ni Adela at ipagsasaysay Maximo,i, dinguin mo nangyari sa buhay.

Nang cayo,i, umalis cami nanga-ivan na sa aming bahay na tinatahanan teniente,i, dumating ng caumagahan, maraming casama ng civil niyang cabal.

Na ipinagsama ang mahsi cong ama at saca si inang at sampung aco pa na ang cabagayan dahilan sa Cura sa bunying tencite cami sinomanda.

Dumating ng cuartel caming mag-lina at saca ang aking mapagpalang ama hindi na tinanong cung aco ang sala pinadalang agad na sa Factoria.

Ay dumating doon ang poong ama co sa nangyaring usap ang Cura,i, narulo ang mayaring hatol ay nabalitaan co na ipinadala nila sa Destierro.

Nang maganap nila hatol ay nangyari sa nanganyaya ng amang mag-iui na di nalabnan dumating ang fraile at saca hiniling aco sa tenciente.

Teniente ay nayag sa dequilang Cura aco sa convento ay ipadadala, na ang cabo guardias sa aquin sumama siya ang tanogin mo bagay na lahat na.

Ng maringig ito Maximo,i, nangusap daraquilang cabo magsabi ng tapat, sa ngalan ng Dios huag malilinsad ang catotohanan iyong ipahayag.

Panibalaan mo po general na sadiya sa Curang nangyari at sa cay Adela, nalis po ng cuartel at caming dalawa lumacad nanga,t, convento,i, pinunta.

Ng malalapit na using na pagmalas
Cura,i, na sa patio na may bastong habac,
ng dudulong camí caniyang quineusap
itong si Adela na pina-asquiat.

Pinilit-pilit sa convento niya
na pina-asquiat itong si Adela
sa ayao pumayag aniyong dinadama
na capiglas saca baston niya,i, nacura.

Nitong si Adela aking napanood
manga catapanga,t, lacas na inimpoc,
palo niyong baston sa sicad at suntoc
na di nalauran ang Cura,i, nalugmoc.

Patay na mistula niyong aming iwan
at camí sa cuartel ay nagpatuluyan
lahat ng nangyari ay ipinaalam
sa aking tenienteng nacapanangyarihan.

Sa teniente ito,i, naman sa nabatid
ay caraca-raca camí,i, pinaalis,
at aco ang siyang bilang maghabatid
na cung caya dito camí,i, nacasapit.

Dito sa nangyari mahal na general
ay hindi na camí babalic ng bayan,
tugon ni Maximo quita,i, ibibilang
sa tanang causal co iaso ay oficial.

Adela,i, ano ang na sasaloob
sa pinag-usapan bagay sa pag-irog,
tugon ng causap ay inihahandog
ang aking pag-ibig sa iyo,i, sumusubod.

Uica ni Maximo tangap yaring camay
palatanda bilang sa sintang matibay
tugon ni Adela hindi sumpsuay
aco sa nais mo hangang nabubuhay.

Sa nangyaring yaon mga casayahan
ang lahat ng causal nangag si pagdiwang,
viva si Adela viva ang general
na si Maximo Tizo na bagong quinasal.

Isahangan dito cayong humabasa
ini-aamo co sa calac-han nila,
mali man sacali ay bigwang halaga
itong si Eulogio Julian de Tandiana.

FIN